



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒
ที่ อท.๐๐๑๗.๒ / ๑ ๑๐๘๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
(TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

๑.๑ ให้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น สวัสดิการเบียดความพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาสร้างรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑.๒ให้นำระบบ TPMAP มาประกอบการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.tpmapp.in.th

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จังหวัดอ่างทองขอให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน
ให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง (www.angthong.go.th)
หัวข้อ “หนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประมวล มุ่งมาตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง



ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๘๖

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.angthong.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

๑.๑ ให้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น สวัสดิการเบียดความพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑.๒ ให้นำระบบ TPMAP มาประกอบการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tpmmap.in.th

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดอ่างทองขอให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง (www.angthong.go.th) หัวข้อ “หนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล มุ่งมาตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร ๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒ มท.๑๑๗๒๓

นางกฤติยาพร ศรณารายณ์ โทร. ๐๘-๙๙๐๐-๑๒๒๑

นางสาววิวรรณ จันทนเสวี โทร. ๐๘-๙๒๐๓-๔๔๐๘



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP)

มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ
ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รมว.พม. รมว.มท. ปลัด พม. ปลัด มท. และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงาน สรุปได้ดังนี้

๑. นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่า รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน
โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่าง
ครบวงจร รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกั้นนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการน้ำ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ของประเทศ หรือในด้านการดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ได้แก่ การจัดสรรสวัสดิการ
ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
รวมถึงเกษตรกรที่ยากไร้ เช่น โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย โครงการลดค่าครองชีพของประชาชน และ
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
จึงได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
(TPMAP) มาใช้ในการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจน
สามารถดำเนินการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงความต้องการและสภาพปัญหา และลดความซ้ำซ้อนในการ
ดำเนินงานต่อไป

/๒. ข้อสั่งการ....

๒. ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยศ.ชาติ
๑.	<p>การพัฒนาศักยภาพของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก</p> <p>ให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกขนาดเล็กเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การส่งเสริมการจัดร้านให้สวยงามและเป็นระเบียบ</p> <p>๑.๒ การส่งเสริมให้ร้านค้าใช้ระบบออนไลน์ในการขายสินค้าหรือชำระเงิน</p> <p>๑.๓ การจัดบริการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ</p> <p>๑.๔ การส่งเสริมการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการร้านค้า</p>	พณ.	๖.๑๗	๒
๒.	<p>การประชาสัมพันธ์ภารกิจให้บริการประชาชนและสวัสดิการด้านต่าง ๆ</p> <p>๒.๑ ให้ สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและบริการทางการแพทย์ เช่น นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ระบบหลักประกันสุขภาพ โครงการคลินิกหมอครอบครัว และแอปพลิเคชัน H4U เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว</p> <p>๒.๒ ให้ พม. มท. และ ศธ. ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว สวัสดิการเบี่ยงความพิการ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ให้พิจารณาสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	สธ. พม. /มท / ศธ.	๕.๒ ๓.๓	๔ ๔

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยค.ชาติ
๓.	<p><u>การนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้งาน</u></p> <p>ให้ มท. นำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (TPMAP) มาพิจารณาประกอบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะใน ๕ จังหวัด ที่มีสัดส่วนคนยากจนมากที่สุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน และแม่ฮ่องสอน</p> <p>(ที่มาของการจัดลำดับจังหวัดที่มีสัดส่วนคนยากจนมากที่สุด ๕ จังหวัด สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ https://www.tpmap.in.th)</p>	มท.	๓	๔

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(ศุภณัฐ จดรายงาน/ พูลสุข ตรวจรายงาน)